



ที่ ศธ ๐๔๑๘๗/ว๔๔๐๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ถนนสถลมารค อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๖๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การชี้แจงความเข้าใจการบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ ในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาชั้น
พื้นฐาน ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาชั้นพื้นฐานทุกแห่ง ที่จัดการศึกษาชั้น ป.๑-๓
เพิ่มเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จาก ๔๐ ชั่วโมงต่อไป เป็น ๒๐๐ ชั่วโมง
ต่อปี หรือ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และ
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับประถมศึกษากำหนดเวลาเรียนรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐
ชั่วโมงต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดเวลาเรียนรวมไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี โดยการจัดกิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนา 4H และจะต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ได้จัดทำคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทางเว็บไซต์
<http://academic.obec.go.th/web/node/460> ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์และส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไว้ใช้ประโยชน์และแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดนั้น เนื่องจากมีการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการ
ดำเนินงานมายังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ดังนี้

๑. การจัดเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่
๑- ๓ จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี กำหนดให้จัดอยู่ในส่วนของรายวิชาพื้นฐาน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้
หากสถานศึกษาใด จัดรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือจัดเป็นกิจกรรมที่มีเวลาชัดเจนอยู่ก่อนแล้ว
หรือมีเวลาเรียนรวมทั้งหมดของการเรียนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง ให้ถือว่าอนุโลมไปก่อน และจะต้อง
จัดตามข้อกำหนดในประกาศในปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒. การบริหารจัดการเวลาเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ อันมีผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มเวลา
เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สถานศึกษาสามารถเกลี่ยเวลาในส่วนของ
รายวิชาพื้นฐาน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ ยกเว้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และสาระประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมในรายวิชาพื้นฐาน จำนวน ๘๔๐ ชั่วโมง
ต่อปี อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะว่าสถานศึกษาอาจจะเกลี่ยเวลาเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และการทำงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื่องจากผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๓ การเรียนรู้ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ ควรเน้นการสร้างทักษะและคุณลักษณะ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าการเน้นสอนเนื้อหา และจำนวนตัวชี้วัดที่ต้องรู้ของ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้พิจารณาอยู่บนฐานของเวลาเรียนรวม ๑๖๐ ชั่วโมงต่อปีแล้ว

๓. การบันทึกเวลาในระยะเบี่ยนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑: ป) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ให้บันทึกเวลาตามที่กำหนดในโครงสร้างเวลาเรียน ตามระเบียบการวัดและประเมินผลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ การบันทึกอาจแตกต่างกันไป เช่น ภาคเรียนที่ ๑ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ ชั่วโมง ให้ลงใน ปพ.๑: ป เป็น ๑๒๐ ชั่วโมงเป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุสิต สมศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รัักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โทร. ๐๘ ๑๙๖๗ ๘๖๕๘
โทรสาร ๐๔๕ ๘๗๐๐๓๘